

Số: 50/BC-BPC

Ia H'Drai, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giám sát tình hình công tác xét xử**  
**Của Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai**  
**(Từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022)**

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện; Quyết định số 04/QĐ-BPC ngày 25/10/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Kế hoạch số 11/KH-PBC ngày 27/10/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về giám sát tình hình công tác xét xử các loại án của Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát, cụ thể như sau:

**I. Công tác chuẩn bị của TAND huyện trong quá trình giám sát:**

Tòa án nhân dân huyện đã cơ bản xây dựng báo cáo đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn giám sát; các nội dung trong báo cáo được giải trình rõ ràng, đầy đủ một số nội dung Đoàn giám sát có yêu cầu, trao đổi; bố trí địa điểm để đoàn giám sát làm việc thuận lợi, hiệu quả.

**II. Kết quả giám sát:**

**1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.**

Tổng số án các loại là: 33 vụ. (Trong đó án cũ chuyển qua là: 0 vụ, Thụ lý mới 33 vụ). Số án đã giải quyết: 33 vụ. Đạt tỷ lệ giải quyết: 100%. Số vụ án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan: 0 vụ; án bị huỷ sửa do lỗi khách quan: 01 vụ = 01 bị cáo. Đang giải quyết: 0 vụ. Cụ thể:

**\*Án hình sự:**

Án cũ chuyển qua: 0 vụ. Tổng số án thụ lý mới: 04 vụ, với 04 bị cáo. Số án đã giải quyết: 04 vụ = 04 bị cáo. Trong đó: Xét xử 04 vụ = 04 bị cáo (Hình phạt tù có thời hạn: 04 bị cáo)

Án kháng cáo: 01 vụ = 01 bị cáo (Đình chỉ xét xử phúc thẩm); kháng nghị 0 vụ. Án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm huỷ, sửa do lỗi chủ quan: 0 vụ; án bị huỷ, sửa do lỗi khách quan: 01 vụ = 01 bị cáo. Số vụ án quá hạn: 0 vụ.

Số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm: 04 vụ/04 bị cáo; số lượng tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến: 0; Số bản án, quyết định án hình sự được công bố trên cổng thông tin điện tử Tòa án: 03/03 bản án có hiệu lực pháp luật.

**\*Án dân sự:** Thụ lý 03 vụ.

Đã giải quyết: 03 vụ (Đình chỉ: 01 vụ; công nhận thoả thuận đương sự: 01 vụ; xét xử: 01 vụ). Đạt tỷ lệ giải quyết 100%. Trong đó, hoà giải thành theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự là 02/03. Hoà giải thành theo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án: 0 vụ.

Đang giải quyết: 0 vụ

Số vụ án kháng cáo, kháng nghị: 0 vụ. Số vụ án quá hạn: 0 vụ. Án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy: 0 vụ/0 bị cáo; sửa 0 vụ/ 0 bị cáo. Số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm: 0 phiên tòa. Số lượng tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến: 0. Số bản án, quyết định án hình sự được công bố trên cổng thông tin điện tử Tòa án: 02/02 quyết định có hiệu lực pháp luật.

**\* Án hôn nhân và gia đình:**

Án cũ chuyển qua: 0 vụ. Tổng số án thụ lý mới: 26 vụ. Đã giải quyết 26 vụ. (Ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự: 19 vụ; Đình chỉ: 06 vụ, xét xử: 01 vụ). Trong đó, hoà giải thành theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự là 25/26 vụ. Hoà giải thành theo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án: 0 vụ.

Đang giải quyết: 0 vụ

Số vụ án kháng cáo, kháng nghị: 0 vụ. Số vụ án quá hạn: 0 vụ. Án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy: 0 vụ/0 bị cáo; sửa 0 vụ/ 0 bị cáo. Số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm: 0 phiên tòa. Số lượng tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến: 0. Số bản án, quyết định án hình sự được công bố trên cổng thông tin điện tử Tòa án: 25/25 quyết định có hiệu lực pháp luật.

**\* Án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính:** Không.

Tổng số vụ hòa giải thành trong án dân sự, hôn nhân gia đình theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự: 27/29 vụ = 93,1%.

Số lượng các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đã hoà giải thành theo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án: 0 vụ.

**\* Việc tự đánh giá chất lượng giải quyết xét xử các loại án trong năm 2022:**

Trong năm qua, tổng số án hình sự, hôn nhân gia đình đã thụ lý và giải quyết là 33/33 vụ. Đạt tỷ lệ giải quyết 100%, không có vụ án nào bị hủy, sửa (do lỗi chủ quan) hay quá hạn luật định. Tỷ lệ hoà giải thành theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự cao. Chất lượng giải quyết án tăng lên rõ rệt đảm bảo đúng thẩm quyền, thời hạn, trình tự thủ tục luật định.

**2. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:** Cơ bản đáp ứng theo quy định. Đầu năm, Tòa án nhân dân huyện đã phân một đồng chí Thẩm phán tiến hành xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo đúng quy trình, bảo đảm kịp thời công khai minh bạch theo đúng quy định pháp luật. Trong năm 2022 đơn vị không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến hành vi tố tụng của Tòa án và cán bộ công chức Tòa án.

**3. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị:** Đơn vị đã đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới thủ tục hành chính, tư pháp, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia tố tụng hoặc giải quyết công việc tại Tòa án.

**4. Công tác Hội thẩm nhân dân:**

Trong năm 2022 đơn vị đã triển khai kế hoạch cho Hội thẩm nhân dân tham gia tập huấn. Tạo điều kiện để Hội thẩm nhân dân tham gia hoạt động xét xử cùng Tòa án có hiệu quả, thanh toán đầy đủ, đúng chế độ khi Hội thẩm tham gia xét xử. Hỗ trợ kinh phí, bố trí cho Hội thẩm tham gia tập huấn nghiệp vụ do TAND tỉnh tổ chức. Đơn vị đã tạo điều kiện hỗ trợ thêm kinh phí cho Đoàn hội thẩm đi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng xét xử cho đoàn Hội thẩm.

Trong năm, Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử được 06 vụ án, có 12 lượt Hội thẩm tham gia xét xử. Khi xét xử các vị Hội thẩm đã bảo đảm nguyên tắc “Độc lập, vô tư, khách quan trong xét xử”, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Nhìn chung chất lượng Hội thẩm được nâng lên đáng kể.

**5. Công tác phối hợp công tác với cơ quan công an, Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan:** Có sự phối hợp thường xuyên với các ngành, đặc biệt là với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Thi hành án trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm. Đối với công tác chuyên môn đơn vị đã chủ động đề xuất trao đổi những vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc để làm tốt công tác xét xử.

### III. Đánh giá chung

#### 1. Ưu điểm:

Trong năm 2022, TAND huyện Ia H'Drai đã thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các vụ án kịp thời, bảo đảm 100% vụ việc (33/33 vụ việc) giải quyết trong thời hạn luật định, án. Tòa án đã đưa ra xét xử 04 vụ án hình sự tại nơi xảy ra tội góp phần vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân nhằm làm ổn định an ninh, chính trị tại địa phương. Công tác thi hành án theo dõi chặt chẽ các bản án có hiệu lực đều ra quyết định thi hành án đúng thủ tục; không có trường hợp nào tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành. Công tác tiếp dân khiếu nại tố cáo được lãnh đạo quan tâm thực hiện tốt, không có đơn thư nào khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng và đối với cán bộ công chức Tòa án.

**2. Hạn chế, thiếu sót:** Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: Số vụ việc hoà giải, đối thoại thành theo Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án chưa có. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chưa tổ chức được các phiên toà trực tuyến theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao.

#### 3. Nguyên nhân của hạn chế

Đơn vị chưa có Hoà giải viên tại chỗ. Đa số người dân đến Toà án làm việc, khi được cán bộ Toà hướng dẫn các thủ tục liên quan đến Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án đều không có nhu cầu hoà giải theo Luật Hoà giải đối thoại tại Toà án.

Cơ sở vật chất phục vụ cho việc mở các phiên toà trực tuyến chưa được cấp đầy đủ nên chưa mở được phiên toà trực tuyến theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao...

#### **IV. Đề xuất, kiến nghị:**

##### **1. Đối với Tòa án nhân dân huyện:**

- Đề nghị TAND huyện tiếp tục nâng cao công tác thụ lý, giải quyết các loại án theo luật định. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ án huỷ, sửa do lỗi chủ quan. Nâng cao tỷ lệ hoà giải thành theo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với các ngành liên quan để nâng cao công tác tuyên truyền trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân huyện; nhất là đối với những vụ án mang tính răn đe, phòng ngừa chung trên địa bàn.

##### **2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:**

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã nâng cao hơn nữa công tác cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, hoặc đáp ứng các yêu cầu về giám định, định giá... từ đó góp phần nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian trong hoạt động xét xử nói chung.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022) của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện theo chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022./.

##### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã;
- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT-PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Cường**